

THANH NIÊN

NHỊP CẦU DOANH NGHIỆP Số 111 THANH NIÊN 13
Thứ năm 8.11.2018

5 bí quyết giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ lớn

LY TRẦN

Ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, bạn đều có những mục tiêu quan trọng như mua nhà hay khởi nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng thực hiện giấc mơ của mình. Năm bí quyết dưới đây có thể là gợi ý hay cho bạn.

ĐẶT MỤC TIÊU THẬT CỤ THỂ

Nguyên nhân khiến nhiều người không đạt được mục tiêu hay ước mơ là do họ chỉ đặt ra chúng một cách mơ hồ. Sự mơ hồ khiến ta không theo đuổi mục tiêu tới cùng và liên tục tìm cách trì hoãn, khi có sự việc bất ngờ chen vào.

Vì thế, bạn hãy bắt đầu bằng việc viết mục tiêu ra rõ ràng, ví dụ như "Tôi sẽ để dành được 30% số tiền mua nhà trong năm năm tới" hoặc "Tôi sẽ mua chiếc xe hơi đầu tiên trong hai năm tới"... Mục tiêu càng cụ thể, con đường bạn theo đuổi càng rõ ràng và bạn càng có thêm động lực để phấn đấu.

THIẾT LẬP THỜI GIAN CHO TỪNG MỤC TIÊU NHỎ

Từ mục tiêu lớn về cụ thể, bạn có thể dễ dàng chia thành từng



Một trong những yếu tố giúp MC Quốc Khánh thực hiện thành công các dự án là hoạch định tài chính một cách thông minh

ANNE SHINHAN

mục tiêu nhỏ theo từng giai đoạn. Chia nhỏ mục tiêu sẽ giúp bạn tự tin khi thực hiện, vì lúc này bạn không còn thấy quá tải hay sợ hãi khi nghĩ đến mục tiêu lớn đang "chờ đợi" mình.

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Với những giấc mơ quan trọng về dài hạn, bạn cần có kế hoạch tài chính cụ thể để hiện thực hóa thành hiện thực.

Một gương mặt trẻ trong danh sách "Forbes Việt Nam Under 30" năm 2016, gần đây còn được biết đến trong vai trò Đại sứ thương hiệu của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan), Mai Lan

Vân từng nhận định: "Nếu không có tài chính, không có kế hoạch ngân sách cụ thể, mọi triển khai của dự án sẽ chỉ dừng lại trên những cái gạch đầu dòng trên giấy mà thôi".

Đồng tình với Mai Lan Vân, MC Quốc Khánh - người sáng lập các chương trình tài chính của kênh truyền hình FBNC, đồng thời là Đại sứ thương hiệu của Ngân hàng Shinhan, chia sẻ: "Kỹ năng hoạch định tài chính sẽ giúp bạn chủ động và sớm hoàn thành mục tiêu hơn".

KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC CHO GIẤC MƠ LỚN

Giấc mơ càng lớn đòi hỏi bạn càng phải nỗ lực nhiều, đặc biệt

lúc bạn khởi nghiệp hay theo đuổi những mục tiêu dài hạn. Là nhà sản xuất nhiều chương trình truyền hình thành công, MC Quốc Khánh cho biết chính sự không ngừng nỗ lực của bản thân là chìa khóa giúp anh vượt qua các trở ngại. "Trước mọi khó khăn, tôi vẫn luôn tự hỏi: "Liên bản thân mình đã nỗ lực đủ hay chưa?". Đa phần, tôi thấy mình nỗ lực chưa đủ nên cứ tiếp tục cố gắng thôi", MC Quốc Khánh chia sẻ.

những ngân hàng có thương hiệu và uy tín như Ngân hàng Shinhan làm đối tác đồng hành để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Mỗi sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Shinhan đều được xây dựng dựa trên nhu cầu thấu hiểu người dùng, để từ đó giúp khách hàng thực hiện những giấc mơ lớn, dễ dàng hơn. **L.T**

TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH ĐÁNG TIN CẬY CHO GIẤC MƠ LỚN

Để hoàn thành được mục tiêu lớn của cuộc đời, bạn cần có bạn đồng hành đáng tin cậy. Đó có thể là gia đình, bạn đời, bạn bè hay đối tác tài chính vững mạnh để đồng hành cùng bạn trên hành trình thực hiện giấc mơ.

Với Mai Lan Vân và MC Quốc Khánh, khi thực hiện nhiều dự án mà nguồn vốn chưa dồi dào hoặc cần đẩy mạnh các mục tiêu cá nhân, họ đều chọn



Ngân hàng Shinhan tự hào là đối tác tài chính đáng tin cậy giúp khách hàng thực hiện những mục lớn của cuộc đời

Được vinh danh với giải thưởng "Ngân hàng bản lẻ tài chính đầu A - Thủ Bưởi Dương" năm 2017, Ngân hàng Shinhan tự hào vì những nỗ lực phục vụ khách hàng đã được ghi nhận.

Là ngân hàng hàng đầu Hàn Quốc với thế mạnh tài chính nổi trội minh bạch và đáng tin cậy, Ngân hàng Shinhan nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và tiện ích cho khách hàng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo www.shinhan.com.vn hoặc gọi 19001577.